

## HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 6/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thịnh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, đây là hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy đầu tiên của năm mới Ất Tỵ, mong các đồng chí tiếp tục quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khái quát lại những nhiệm vụ trọng tâm dịp tết Nguyên đán Ất Tỵ, tinh thần thực hiện tốt mục tiêu "5 không", đó là: Không để bị động, bất ngờ; không xảy ra trong án; không để pháo trái phép; không

cháy, nổ làm chết người; không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và tai nạn giao thông đường thủy. Trước, trong và sau tết, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; chính sách an sinh xã hội tiếp tục được cấp ủy, chính quyền các cấp và toàn xã hội quan tâm chăm lo, tạo điều kiện cho nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, lành mạnh. Ngay sau tết, các cấp, các ngành bắt tay ngay vào triển khai các nhiệm vụ, đặc biệt là tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025), phát động tết trồng cây, phát động doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy lưu ý: Mục tiêu của năm 2025 đặt ra rất cao, nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành trong tỉnh phải nỗ lực cao nhất,

tập trung cao nhất cho triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm mới.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thông tin nhanh một số nội dung quan trọng Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII diễn ra trong 2 ngày 23 - 24/1/2025 để tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian tới. Theo đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cao với báo cáo tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" và phương án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Bộ Chính trị xác định sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị bảo đảm hiệu quả, hiệu lực, hiệu quả là một cuộc

cách mạng. Vì vậy, yêu cầu các bộ, ban, ngành, đơn vị, địa phương phải có quyết tâm chính trị rất cao, thực hiện đồng bộ các biện pháp trên cơ sở kế thừa kết quả đạt được sau 7 năm thực hiện Nghị quyết. Ban Chấp hành Trung ương cũng thống nhất với các đề án bổ sung phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên và tăng trưởng giai đoạn 2026 - 2030 liên tục đạt 2 con số. Đây là những mục tiêu phải phấn đấu thực hiện để đến năm 2030 Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thảo luận về việc ban hành, triển khai các đề án hợp nhất, thành lập mới, kết thúc hoạt động một số tổ chức, cơ quan của Đảng bộ tỉnh và một số nội dung về công tác cán bộ.

## Quyết liệt, khẩn trương hơn nữa trong triển khai chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06



Các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình.

Chiều ngày 6/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số (CDS) chủ trì phiên họp lần thứ 10 tổng kết hoạt động của Ủy ban quốc gia về CDS và Đề án 06 năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Dự họp có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban quốc gia về CDS; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan trung ương. Phiên họp được truyền trực tuyến tới điểm cầu các bộ, ngành, UBND các địa phương trong cả nước.

Tại điểm cầu Thái Bình, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo về CDS, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; Phạm Văn Nghiêm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo về CDS, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo về CDS và Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh dự hội nghị.

Năm 2024, CDS được Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Việt Nam xếp thứ 71 trong tổng số 193 quốc gia được đánh giá về xếp hạng phát triển chính phủ điện tử của quốc gia, tăng 15 bậc so với năm 2022. Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương tập trung giải quyết tốt các điểm nghẽn trong thực hiện đầu tư, quản lý không gian mạng, trong phát triển, khai thác dữ liệu. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình của cả nước đạt 45%, tăng 2,5 lần so với năm 2023. Trong lĩnh vực kinh tế số, tỷ trọng kinh tế số năm 2024 ước đạt 18,3% GDP, tốc độ tăng trưởng cao gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng GDP, thuộc top nhanh nhất Đông Nam Á. CDS diễn ra mạnh mẽ trong lĩnh vực xã hội số, 90% người dân tham gia bảo hiểm cơ sở sức khỏe điện tử; 100% học sinh, sinh viên có hồ sơ học tập số, tỷ lệ hộ gia đình có internet cáp quang đạt 82,4%, vượt mục tiêu đề ra.

Đối với Đề án 06, tính đến ngày 10/12/2024, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các địa phương đạt 67,06%, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2023. Việc hồ sơ làm sạch, tạo lập dữ liệu được Bộ Công an và các bộ, ngành triển khai quyết liệt. Đến nay, cả nước đã xác thực hơn 99,6 triệu thông tin nhân khẩu; xác thực, định danh và đồng bộ với cơ sở dữ liệu

quốc gia về dân cư khoảng 24,55/25 triệu hồ sơ điện tử của học sinh, giáo viên và cán bộ quản lý ngành giáo dục; làm sạch 35,1/36,2 triệu dữ liệu giấy phép lái xe...

Các đại biểu dự họp đã thảo luận, phân tích, đánh giá những vướng mắc cần tháo gỡ và nêu các giải pháp để công tác CDS và Đề án 06 đạt kết quả cao trong thời gian tới.

Tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã bám sát kích hoạt hệ thống điều phối dữ liệu ngành y tế.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được lĩnh vực CDS và Đề án 06 thời gian qua, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ủy ban quốc gia; sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành, địa phương; sự nỗ lực, chung tay đồng hành, tham gia có hiệu quả của doanh nghiệp công nghệ; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp.

Với tinh thần 5 rõ: "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời tiến độ, rõ sản phẩm" theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và CDS cũng như Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng nhấn mạnh 4 nội dung cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, đó là: CDS phải gắn chặt với cuộc cách mạng về các cách bộ máy hành chính để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; phải toàn dân, toàn diện, toàn trình ở tất cả các ngành, các cấp, phù hợp với xu thế phát triển của thế giới và đáp ứng được yêu cầu của nhân dân; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là yêu cầu khách quan, là lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước giàu mạnh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc; khoa học công nghệ phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể để thúc đẩy sự phát triển của đất nước. Để hoàn thành, Thủ tướng nêu các nhiệm vụ và đề nghị các bộ, ngành, địa phương quyết liệt, khẩn trương hơn nữa trong triển khai CDS và Đề án 06; triển khai các nhiệm vụ phải hiệu quả, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2025 đạt trên 8%, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo niềm tin cho tăng trưởng kinh tế 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030.

NGUYỄN CƯỜNG

## TRIỂN KHAI CUỘC THI CHÍNH LUẬN...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 6/2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân Dân, Hội Nhà báo Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức họp báo triển khai cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm, năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi chủ trì họp báo. Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 35 tỉnh dự họp báo tại điểm cầu Trường Chính trị tỉnh Thái Bình.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm, năm 2025 tập trung ở 3 nhóm chủ đề: Bảo vệ, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ, lan tỏa lý luận về đường

lối đổi mới đất nước của Đảng; bảo vệ, lan tỏa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới, xây dựng chủ nghĩa xã hội của Việt Nam, thành tựu của Việt Nam qua 40 năm đổi mới, đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng, các quyết sách chiến lược, chuyển đổi mang tính cách mạng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, nhận diện, đấu tranh phân biệt các quan điểm sai trái, thù địch; thực tiễn, kinh nghiệm tổ chức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân biệt các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới của các cơ quan, địa phương, đơn vị.

Các tác phẩm dự thi ở 5 thể loại: Tạp chí (tạp chí in hoặc tạp chí điện tử), báo (báo in và báo điện tử), phát thanh, truyền hình, video clip; là các tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được đăng tải hoặc công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội trước ngày phát động cuộc thi. Đối tượng dự thi là người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có tác phẩm chính luận phù hợp với tiêu chí

cuộc thi. Thời gian nhận tác phẩm dự thi bắt đầu từ khi phát động cuộc thi (ngày 6/2/2025) đến hết ngày 15/7/2025 (tính theo đầu buổi điện). Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: Văn phòng Ban Chỉ đạo 35, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (Hà Nội).

Lễ công bố và trao giải cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10/2025 nhân dịp kỷ niệm 7 năm Bộ Chính trị khóa XII ban hành Nghị quyết số 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân biệt các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo cuộc thi nhấn mạnh: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ năm nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phân biệt các quan điểm sai trái, thù địch; củng cố những luận điểm chúng ta, mô hình, cách làm hay để lan tỏa những chủ trương, quyết sách quan trọng của Đảng, góp phần chuẩn bị các điều kiện, nền tảng để

đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương, đặc biệt là Ban Chỉ đạo 35 các đơn vị, địa phương tích cực, chủ động vào cuộc tuyên truyền, vận động, huy động sự hưởng ứng, tham gia cuộc thi của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cả nước. Ngành giáo dục cần có giải pháp tăng cường tuyên truyền, vận động, triển khai cuộc thi trong hệ thống giáo dục quốc dân; cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, đặc biệt các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần triển khai sâu rộng, thực chất, sáng tạo, hiệu quả cuộc thi, động viên, khuyến khích sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức cuộc thi ở các địa phương. Đồng chí yêu cầu các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động cuộc thi trên các phương tiện truyền thông nhằm tạo sự lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia cuộc thi.

QUYNH LƯU

## TỔNG KẾT CÔNG TÁC TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

Đảng Cộng sản Việt Nam đã được Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức tuyên truyền vào sáng ngày 3/2 tại Trung tâm hội nghị tỉnh, bảo đảm theo đúng kế hoạch và thành công tốt đẹp, được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp, các ngành ghi nhận, đánh giá cao, để lại ấn tượng sâu sắc với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Thông qua buổi

lễ góp phần tuyên truyền sâu rộng, khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng của quê hương và Đảng bộ tỉnh Thái Bình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương và gửi

lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất, góp phần tham mưu, giúp Tỉnh ủy tổ chức lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam thành công rực rỡ. Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các đơn vị thành viên Ban tổ chức lễ kỷ niệm nghiêm túc tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu để có sự điều chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác chuẩn bị, tổ chức các sự kiện chính trị lớn của tỉnh thời gian tới. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo

và Dân vận Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị, triển khai, tổ chức tốt các hoạt động khác nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mà Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo, qua đó tạo chuyển biến trong nhận thức và hành động, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua, cống hiến, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng phát triển, giàu đẹp.

## Ra khơi đơn lộc biển đầu xuân

Sau tết Nguyên đán, không khí tại cảng cá ở các địa phương ven biển nhanh chóng nhộn nhịp trở lại. Những con tàu ra khơi với mong muốn một năm mưa thuận gió hòa, đánh bắt được nhiều cá tôm.

Cảng cá Cửa Lân (Tiền Hải) luôn nhộn nhịp tàu cá vào ra. Bà con ngư dân tập trung kiểm tra ngư lưới cụ, thiết bị liên lạc, máy móc trên tàu bảo đảm đầy đủ để ra khơi trong những ngày đầu năm. Đối với bà con, chuyến đi biển

đầu năm đánh bắt hải sản rất quan trọng không chỉ giúp họ có thêm thu nhập mà còn có ý nghĩa khởi đầu cho một mùa biển thuận lợi, cá tôm đầy khoang. Ông Nguyễn Văn Việt, xã Nam Thịnh cho biết: Để chuyển đi biển được thuận lợi vào ngày đầu

năm, chúng tôi tổ chức cúng tổ tiên, khai lộc đầu xuân, chuẩn bị xuất hành với mong muốn một năm đánh bắt hải sản đầy thuận lợi, mong sao trời yên biển lặng, mưa thuận gió hòa, khi thuyền về đầy ắp cá tôm. Thời điểm sau tết Nguyên đán là lúc thời tiết khá thuận lợi, ít sóng gió, rất hợp cho việc đánh bắt hải sản. Tàu của tôi đã ra khơi đánh bắt từ ngày mùng 2 tết, tàu dài 12m nên chủ yếu đánh bắt ven bờ. Ngay chuyến đầu tiên ra khơi đã mang lại thu nhập 7 triệu đồng sau khi trừ chi phí.

Còn tại cảng cá Tân Sơn (Thái Thụy), ngư dân vận chuyển đá lạnh, xăng dầu, máy móc đến tập kết tại cảng để bắt đầu cho chuyến đi biển đầu năm. Ông Tạ Duy Tú, xã Thụy Hải cho biết: Theo quan niệm của ngư dân vùng biển, chuyến ra khơi đầu năm thuận lợi sẽ mang lại may mắn, suôn sẻ cho cả năm nên công tác chuẩn bị được chủ tàu chăm lo chu đáo. Từ ngày mùng 4 tết, tôi cùng 7 thuyền viên đã ra khơi đánh bắt hải sản. Chuyến đi biển đầu tiên thời tiết thuận lợi, đánh bắt được 4 tấn tôm, cá. Trừ các chi phí thu lãi hơn 10 triệu đồng. Để những chuyến biển ra khơi đầu năm thuận lợi, ngư dân đều tuân thủ các quy định về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Ông Nguyễn Văn Phúc, xã Nam Thịnh cho biết: Trong khí thế ra khơi

đầu năm mới, mong năm nay các ngư dân trên địa bàn tỉnh có mùa tôm cá đầy thuyền, cuộc sống ấm no. Trong đánh bắt hải sản, ngư dân chúng tôi đều tuân thủ các quy định về chống khai thác IUU, khi tàu ra khơi chúng tôi đều làm thủ tục xuất bến, thực hiện ghi nhật ký khai thác, sản lượng, không đánh bắt sai vùng, sai tuyến. Cùng với khí thế ra khơi đánh bắt đầu năm, các dịch vụ hậu cần nghề cá cũng hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu cho nghề biển.

Nhiều cửa hàng xăng dầu, cơ sở sản xuất đá lạnh đã mở cửa, hoạt động liên tục để phục vụ nhu cầu cho ngư dân.

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản, tổng số 730 tàu cá trên địa bàn tỉnh đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản; 144 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Ông Hoàng Minh Giang, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản chia sẻ: Mong muốn ngư dân tham gia đánh bắt trên biển cùng tuyên truyền, lan tỏa và tuân thủ Luật Thủy sản, chống khai thác IUU, ngày từ những chuyến biển đầu năm các địa phương ven biển thực hiện các khuyến cáo của cơ quan chức năng về chống khai thác IUU. Trong đó, các địa phương duy trì tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin với các ngành, đơn vị trong quản lý, kiểm soát tàu cá. Quán triệt, triển khai đầy đủ cho các xã ven biển các nội dung, giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong giai đoạn cấp bách hiện nay với mục tiêu gỡ "thẻ vàng" của EC. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, kiên quyết không để tàu cá không báo đảm giấy tờ, thủ tục ra khơi, hoạt động trên biển.

MANH THẮNG



Ngư dân huyện Thái Thụy trúng mẻ cá trong những ngày đầu năm mới.